
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 /2562  

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2562 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 

เวลา 09.30 น. 
.......................................................... 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ รายช่ือ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสหเดช แก้วมะณี ประธานสภา อบต.สายทอง สหเดช แก้วมะณี  
2 นางสุนิสา อภัยจิต รองประธานสภา อบต.สายทอง สุนิสา อภัยจิต  
3 นายยม ชุ่มยิ้ม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 ยม ชุ่มยิ้ม  
4 นายเลอศักดิ์ จันทร์ไทย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 เลอศักดิ์ จันทร์ไทย  
5 นายสมพงษ์ สุขทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 สมพงษ์ สุขทอง  
6 นายศิริชัย ตันเจริญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 ศิริชัย ตันเจริญ  
7 นายพินิจ บุญปกครอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 พินิจ บุญปกครอง  
8 นายวิโรจน์ เฉลิมฤกษ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 วิโรจน์ เฉลิมฤกษ์  
9 นายอ านวย เฉลิมฤกษ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 อ านวย เฉลิมฤกษ์  

10 นายมานะศิลป์ คงเจริญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 มานะศิลป์ คงเจริญ  
11 นายวิรัตน์ ชูชีพ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 วิรัตน์ ชูชีพ  
12 นางสมหมาย สุภาภพ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 สมหมาย สุภาภพ  
13 นายกวิน แย้มฤดี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 - -ไม่มา- 
14 นายทวี กันภัย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 - -ไม่มา- 
15 นายส าราญ สังข์ทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 ส าราญ สังข์ทอง  
16 นายณรงค์ ศรีสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 - -ไม่มา- 
17 นางสาวธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ เลขานุการสภา อบต. ธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ รายช่ือ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์ นายก อบต.สายทอง สมศักดิ์ นิ่มพงษ์  
2 นายเยื้อง มาประเสริฐ รองนายก อบต.สายทอง เยื้อง มาประเสริฐ  
3 น.ส.อุบล เฉลิมจักร์ รองนายก อบต.สายทอง อุบล เฉลิมจักร์  
4 นางกันยารัตน์ เผ่นโผน ผอ.กองช่าง กันยารัตน์ เผ่นโผน  
5 นางสาวพรเพ็ญ ทองดี หัวหน้าส านักปลัด พรเพ็ญ ทองดี  
6 นางสาววราภรณ์ ชัยกุล นักวิชาการคลัง วราภรณ์ ชัยกุล  
7 นายอภิชาติ เพชรคุ้ม นักพัฒนาชุมชน อภิชาติ เพชรคุ้ม  
8 นางสาวกนกวรรณ ค าภีระ นักวิชาการศึกษา กนกวรรณ ค าภีระ  
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ผู้มาประชุม  จ านวน 13 คน 
ผู้ไม่มาประชุม  จ านวน 3 คน 
   1. นายกวิน แย้มฤดี  สมาชิกสภาอบต.สายทอง หมู่ที่ 7 
   2. นายทวี กันภัย  สมาชิกสภาอบต.สายทอง หมู่ที่ 7 
   3. นายณรงค์ ศรีสวัสดิ์  สมาชิกสภาอบต.สายทอง หมู่ที่ 8 
เริ่มประชุม            เวลา 09.30 น. 
นางสาวธัญทิพย์ ฯ     บัดนี้สมาชิกสภา อบต.สายทอง มาประชุมครบจ านวน 13 ท่าน ถือว่าครบ          
ปลัด อบต./เลขาสภา ฯ องค์ประชุมและมีผู้น าเข้าร่วม และกล่าวเชิญนายสหเดช แก้วมะณี ต าแหน่ง 

ประธานสภ าองค์ การบริห ารส่ วนต าบลสายทอง  กล่ าว เปิ ดการประชุ ม                     
และด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

 
นายสหเดช ฯ   เรียน นายก อบต.สายทอง และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ผมขอด าเนินการ 
ประธานสภา ฯ ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายสหเดช ฯ 1.1 การจัดโครงการประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2562 
ประธานสภา ฯ   
 
นายสหเดช ฯ   การจัดโครงการประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2562 ขององค์การ
ประธานสภา ฯ  บริหารส่วนต าบลสายทอง ผม ขอให้ทางผู้บริหารเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
 
นายสมศักดิ์ ฯ   เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาอบต.สายทอง  
นายก อบต. ฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสมศักดิ์ นิ่มพงษ์ นายกอบต.สายทอง                
   ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ การจัดโครงการประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2562  
   จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้
   ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และช่วยกันรักษาท านุบ ารุงศาสนา       
   และสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยที่ มีมาแต่โบราณ โดยจะมีกิจกรรมการ            
   ประกวดหนูน้อยนพมาศ ชาวสายทอง และจัดให้มีการประกวดประดิษฐ์กระทง                   
   สวยงาม งานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป 
 
ทีป่ระชุม  รับทราบ 
 
 

/1.2 การชี้แจง... 



- 3 - 
 
นายสหเดช ฯ 1.2 การชี้แจงปริมาณน้ าในคลองชลประทาน 
ประธานสภา ฯ   

 
นายสหเดช ฯ  แจ้งปริมาณน้ าในคลองชลประทานขอให้หัวหน้าฝ่ายโครงการ 
ประธานสภา ฯ ส่งน้ าและบ ารุงรักษามหาราช เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

 
นายอาทิตยฯ์    ผม นายอาทิตย์ สีแจ่ม หัวหน้าโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษามหาราช
หัวหน้าโครงการฯ รับผิดชอบดูแลคลองชลประทาน ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้  
   1. แผนการจัดสรรน้ า ได้จัดสรรแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงเดือนเมษายน จะปล่อย
   น้ าจากเขื่อนภูมิพลมาเพ่ือใช้ในการอุปโภค บริโภค และช่วงเดือนพฤษภาคม น้ าใน
   เขื่อนภูมิพลจะเหลือน้อย จึงปล่อยน้ ามาได้ในปริมาณที่น้อยจึงไม่ควรท าการเกษตร 
   และได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างท่ัวถึง 
   2. การตัดต้นกล้วย เราจะด าเนินการใช้เครื่องจักรในการตัดต้นกล้วยออกให้หมด   
 
ทีป่ระชุม  รับทราบ 
 
นายยมฯ   ผม นายยม ชุ่มยิ้ม สมาชิกสภาฯ หมู่ 1 ขอสอบถามว่า 
สมาชิก ม.1  เมื่อตัดต้นกล้วยและต้นไม้ออกไปแล้วนั้น ขอให้มีการสร้างทางเดินเป็นปูนในบริเวณ
   ขอบดาดคอนกรีตเพ่ือส าหรับการเก็บวัชพืชในคลอง และขอให้ปลูกต้นไม้ยืนต้นแทน 
 
นายอาทิตยฯ์    ผม นายอาทิตย์ สีแจ่ม หัวหน้าโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษามหาราช
หัวหน้าโครงการฯ รับผิดชอบดูแลคลองชลประทาน ขอชี้แจงว่า งบประมาณในการก่อสร้างใช้              
   งบประมาณจ านวนมาก และยังมีพ้ืนที่อ่ืนๆที่มีความจ าเป็นมากกว่านี้ และการปลูก
   ต้นไม้ยืนต้นนั้นรากของต้นไม้จะดันพื้นดาดคอนกรีตท าให้ดาดคอนกรีตแตกเสียหาย  
 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายสหเดช ฯ   ตามท่ีได้ประชุมสภาอบต.สายทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562  
ประธานสภา ฯ  เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 ไปแล้วนั้น ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบ
   รายงานการประชุมฯ เพ่ือแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป หากไม่มี ผม ขอมติที่ประชุมด้วย 
 
 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภาอบต.สายทอง                 
   สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 
    เห็นชอบ  12 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
นายสหเดช ฯ  3.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  
ประธานสภา ฯ  (พ.ศ.2561 – 2565)  
 
นายสหเดช ฯ   การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 
ประธานสภา ฯ  (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 ขอให้ผู้บริหาร ชี้แจงรายละเอียดต่อ
   ที่ประชุม 
 
นางสาวพรเพ็ญฯ  ดิฉัน นางสาวพรเพ็ญ ทองดี หัวหน้าส านักปลัด ขอชี้แจงว่า 
หัวหน้าส านักปลัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
   ท้องถิ่น แก้ ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่  4 ) พ.ศ.2562 และหนั งสือสั่ งการที่                 
   มท 0810.3/ว 2931 เรื่องการซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
   ท้องถิ่น ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด (รายละเอียดตามเอกสารที่แจก  
   ให้ทุกท่านแล้ว)  
 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
นายสหเดช ฯ   สมาชิกสภาฯ ท่านใดอธิบายหรือซักถามเพ่ิมเติมหรือ ไม่ถ้าไม่มี ผม ขอมต ิ
ประธานสภา ฯ  ที่ประชุมด้วยครับ 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 
    เห็นชอบ  12 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ - เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง 
 
 

/เรื่องอ่ืนๆ... 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
    
นายสหเดช ฯ   ถามในที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาฯ ผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่ ท่านใดจะ  
ประธานสภา ฯ  สอบถามเพ่ิมเติม หรือไม ่
 
นายเลอศักดิ์ฯ   ผม นายเลอศักดิ์ จันทร์ไทย สมาชิกสภาฯ หมู่ 1 ขอสอบถามว่า  
สมาชิก ม .1  1. การก่อสร้างถนน คสล. ผมได้ไปดูการด าเนินงาน แต่ผมไม่มีแบบแปลน               
   และการท างานของผู้รับเหมาท าไม่ค่อยเรียบร้อย ไหล่ทางเกลี่ยไม่เรียบร้อย             
   ไม่เทปูนบริเวณรอยต่อของถนน  
 
นายประทีปฯ   ผม นายประทีป แก้วมณี ก านันต าบลสายทอง ขอสอบถามว่า 
ก านันฯ   1. การประชุมครั้งต่อไป ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน จะไม่เข้าร่วมประชุมด้วย ถ้ามีเรื่อง 
   จะแจ้งสมาชิกฯ มาเพ่ือแจ้งให้สภา อบต.สายทอง รับทราบต่อไป 
   2. ขอเสนอโครงการ หมู่ที่ 2 ให้ผู้บริหารฯและสภา อบต.สายทอง พิจารณาให้ 
   ด าเนินการก่อน เพราะประชาชนได้รับความเดือดร้อน 
   3. อ าเภอป่าโมก ให้ส่งรายชื่อครัวเรือนที่ต้องการซ่อมแซมบ้านเรือน เป็นเงินจ านวน 
   30,000 บาท  
 
นายสหเดช ฯ   ผม นายสหเดช แก้วมะณี ประธานสภาฯ ขอสอบถามว่า  
ประธานสภา ฯ  1. ได้รับแจ้งจากประชาชนหมู่ที่ 3 ว่ามีของหาย แล้วมาขอดูกล้องวงจรปิดที่อบต. 
   แต่ไม่สามารถดูได้ 
   2. เงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หมดเขตการรับแจ้งหรือยัง 
 
นายสหเดช ฯ   ตามท่ีสมาชิกสภาฯและผู้น าทุกหมู่ สอบถามมานั้น เป็นเรื่องเก่ียวกับนายก
ประธานสภา ฯ  อบต.สายทอง จึงขอให้นายกอบต.สายทอง เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมด้วย
   ครับ 
 
นายสมศักดิ์ ฯ   เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาอบต.สายทอง  
นายก อบต. ฯ  ผม ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ 
   1. แบบแปลน ขอให้มาขอที่ ผอ.กองช่าง และบริเวณตรงไหนไม่เรียบร้อย ถ้ามาแจ้ง
   ตอนนี้ก็แก้ไขไม่ได้แล้ว เพราะงานเสร็จแล้ว 
   2. การประชุมครั้งต่อไป ขอให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมด้วย เพ่ือจะได้  
   ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะ การท างาน  
   3. ของที่หายในหมู่บ้าน ที่มาขอดูกล้องไม่ได้ เนื่องจากกล้องยังติดตั้งไม่เสร็จ 

/รับทราบ... 
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ที่ประชุม   รับทราบ 
 
นายสหเดชฯ   ถามในที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มี ผม ขอปิดการประชุม 
  
ปิดการประชุม  เวลา 11.00 น. 
 
       
     
    (ลงชื่อ)    ธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ      ผู้จดบันทึกการประชุม 
           (นางสาวธัญทิพย์ แช่มประเสริฐ) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสายทอง 
          เลขานุการสภาฯ 
 

        (ลงชื่อ)        สหเดช แก้วมะณี        ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
             (นายสหเดช แก้วมะณี) 
            ประธานสภา อบต.สายทอง 

     

    (ลงชื่อ)     มานะศิลป์ คงเจริญ    ประธานตรวจรายงานการประชุม 
     (นายมานะศิลป์ คงเจริญ) 
     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 

 
 

    (ลงชื่อ)      ส าราญ สังข์ทอง   ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ 1 
     (นายส าราญ สังข์ทอง) 
     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 

  

 (ลงชื่อ)          ทวี กันภัย        ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ 2 
          (นายทวี กันภัย) 
     สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 
 
 
 


